



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานตามปกติ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดมาตรการปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา และให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก นั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ได้ประเมินตนเองผ่านมาตรฐานตามระบบ Thai Stop Covid และได้รับเกียรติบัตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงขอออกประกาศกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สัปดาห์ที่ ๑๕ เป็นต้นไป โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยแบ่งนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในรูปแบบ Onsite ตามตารางที่แนบมาด้วยนี้
๒. ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ ผ่านระบบบริหารบุคลากร RMS และให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา

ทั้งนี้ ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง โดยให้ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุตชาย บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ตารางการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สัปดาห์ที่ 15-18 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Onsite และ Online)
โดยแบ่งนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในรูปแบบ Onsite ณ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
(ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565) ตามตารางดังนี้

วัน	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	ภาคสมทบ	ระยะสั้น
สัปดาห์ที่ 15 (7 ก.พ. - 11 ก.พ 65)	Group A	Group B	Group A	Group B	Group A	Onsite	Onsite
สัปดาห์ที่ 16 (14 ก.พ. - 18ก.พ 65)	Group B	Group A	Group B	Group A	Group B	Onsite	Onsite
สัปดาห์ที่ 17 (21 ก.พ. - 25 ก.พ 65)	Group A	Group B	Group A	Group B	Group A	Onsite	Onsite
สัปดาห์ที่ 18 (28 ก.พ. - 4 มี.ค.65)	Group B	Group A	Group B	Group A	Group B	Onsite	Onsite

หมายเหตุ

1.การแบ่งกลุ่มเรียน กลุ่ม A = นักเรียน/นักศึกษา ที่มีเลขที่ลงท้ายด้วยเลขคี่

กลุ่ม B = นักเรียน/นักศึกษา ที่มีเลขที่ลงท้ายด้วยเลขคู่

โดยไม่ข้ามกลุ่ม (Small Bubble) และกำหนดให้กลุ่มย่อย มีจำนวนไม่เกิน 20-25คน/ห้อง

2.หากนักเรียน นักศึกษา กลุ่มที่มีตารางเรียนแบบ Onsite ในรายวิชาภาคทฤษฎี ขอให้ครูผู้สอน

พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online โดยบูรณาการตามความเหมาะสม

3.ตารางการสอนในรูปแบบ Onsite อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

4. แผนกวิชาที่มีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 20 คน/ห้อง ไม่จำเป็นต้องแบ่งกลุ่มผู้เรียน

5. สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในรูปแบบ Onsite ให้ครูผู้สอนบูรณาการ
การเรียนการสอนตามความเหมาะสม